

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร
อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้างนี้ จะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และที่เทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

ครอบคลุมถึงการจัดการด้านเวลา, งบประมาณ, คุณภาพ, ปริมาณคนงาน, วัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร, ความปลอดภัยและชีวอนามัย, ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกโครงการ

และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

- ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 จำนวน 9 หน่วย
- ผู้ที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงการมีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องในหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของระดับ 4 ก่อนเข้ารับการประเมิน ซึ่งหากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 4 ก่อน จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 5 ได้
 - ผู้ที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 4 และมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

00111	CIP-FBAM-001A	ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
21351	CIP-BWDN-157A	จัดการด้านเวลาในการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา
21352	CIP-SZRF-158A	จัดการงบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนงาน
21353	CIP-LPHM-159A	จัดการคุณภาพงานก่อสร้างอาคารตามแผนงาน
21354	CIP-STTY-160A	จัดการแผนจำนวนแรงงานในโครงการ
21355	CIP-LHEJ-161A	จัดการวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักรในโครงการตามแผนงาน
21356	CIP-IJNY-162A	จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในโครงการ
21357	CIP-UNOU-163A	จัดการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
21358	CIP-EOIW-164A	จัดการแผนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล